

## 4 Thái Bình

## THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 1/2. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Tại Thái Bình, đến ngày 1/2 có 4 trường học nghi nhiễm đã được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trong đó có 2 trường học ở Vũ Hán trở về đã âm tính với nCoV, 1 trường học tại Đài Loan và 1 trường học từ Quảng Tây (Trung Quốc) đang chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, trong đó tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và biết cách phòng tránh theo khuyến cáo của ngành Y tế. Cùng với đó, Thái Bình đã xây dựng các phương án ứng phó với dịch ở các cấp độ khác nhau; chỉ đạo đúng các hoạt động tổ chức lễ hội, tập trung cho công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng học vụ đông gần 1.000 giảng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu khám và điều trị chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện Phổi trong tình trạng khẩn cấp, cũng như bố sung vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị y tế... Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Đến nay, Bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh; chuẩn bị khu cách ly, phòng cách ly, phương tiện, vật tư đáp ứng với yêu cầu điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó đủ khả năng phục vụ từ 5 - 10 bệnh nhân nặng...

Kiểm tra thực tế tại khu vực cách ly, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế nói chung, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng đã tích cực, chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế các cấp tăng cường theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh; xây dựng kịch bản chi tiết và có các phương án ứng phó cụ thể với mọi tình huống có thể xảy ra; cần thiết có thể sơ tán một số khoa điều trị bệnh nhân thuộc của Bệnh viện đ

trung dụng vào mục đích cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV; tuân thủ chặt chẽ khuyến cáo, quy trình phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Ngoài ra, ngành Y tế tư vấn, cung cấp vật tư cần thiết khi tình trung dụng 1 dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP để sẵn xuất khẩu trang theo đúng tiêu chuẩn quy định; sẵn sàng huy động đội ngũ y bác sĩ cùng phối hợp với các đội phân ứng nhanh kịp thời xử trí các tình huống có thể xảy ra; tổ chức tập huấn gắn với diễn tập các phương án phòng, chống dịch bệnh sát thực tế.

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mỗi trường giáo dục là môi trường rất dễ lây lan dịch bệnh nCoV. Chính vì thế, ngành Giáo dục từ tỉnh đến cơ sở tuyệt đối không được chủ quan; đồng thời, khẩn trương vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hành động hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh ngay tại cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh,

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo từ sở đến các phòng làm tốt công tác quán triệt đến văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, trong đó tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và biết cách phòng tránh theo khuyến cáo của ngành Y tế. Cùng với đó, Thái Bình đã xây dựng các phương án ứng phó với dịch ở các cấp độ khác nhau; chỉ đạo đúng các hoạt động tổ chức lễ hội, tập trung cho công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng học vụ đông gần 1.000 giảng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu khám và điều trị chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện Phổi trong tình trạng khẩn cấp, cũng như bố sung vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị y tế... Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Đến nay, Bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh; chuẩn bị khu cách ly, phòng cách ly, phương tiện, vật tư đáp ứng với yêu cầu điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó đủ khả năng phục vụ từ 5 - 10 bệnh nhân nặng...

Kiểm tra thực tế tại khu vực cách ly, các ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm với phương châm “phòng dịch như chống giặc”.

\* Chiều ngày 1/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chủ trì cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại huyện Đông Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban

Chỉ đạo và lãnh đạo các huyện, thành phố dự họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng với 2 Phó Trưởng ban Chỉ đạo là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn xã và đồng chí Giám đốc Sở Y tế, 27 đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là ủy viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch của các ngành, địa phương đến ngày 1/2, nghe các kiến nghị, đề xuất về công tác phòng, chống dịch thời gian tới, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, đây chính là thời điểm nguy hiểm của dịch bệnh, do đó các ngành, địa phương phải dùng tổ chức tất cả các lễ hội từ cấp tỉnh tới cấp xã; nghiêm cấm tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở nơi công cộng. Tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị trong đó tập trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các nơi dễ lây lan dịch như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, các điểm tổ chức lễ hội. Tỉnh cũng sẽ thành lập 3 đoàn phân ứng nhanh, có đủ thành phần và khả năng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP khẩn trương sản xuất khẩu trang để bảo đảm có đủ khẩu trang đạt tiêu chuẩn cấp miễn phí cho toàn thể giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp chủ động đầu tư kinh phí mua, cấp khẩu trang cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để phòng, chống dịch. Ngành Y tế đầu tư cung cấp đủ khẩu trang cho cán bộ y tế, nghiên cứu việc cấp khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Tại tất cả các điểm tổ chức lễ hội phải có đội phân ứng nhanh, tăng cường giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch cho nhân dân và du khách dự lễ hội. Trong tình huống dịch xuất hiện, huy động cơ sở vật chất, nhân lực Bệnh viện Đa khoa, khu khám và điều trị chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa đáp ứng từ 1.000 - 1.300 giường bệnh phục vụ công tác điều trị. Tỉnh sẽ bổ sung kinh phí cho các bệnh viện mua máy đo thân nhiệt, máy thở và nghiên cứu mua máy X quang phục vụ công tác điều trị. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân hiện nay, bảo đảm phát tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch đến từng gia đình. Các huyện, thành phố chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã; MTTQ, các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên

truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch, phát huy tinh thần cao nhất trong công tác phòng, chống dịch của các thành viên Ban Chỉ đạo và trong toàn thể cộng đồng, mục tiêu không để dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

\* Sáng ngày 1/2, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Tính đến hết ngày 31/1, dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam đã ghi nhận trên 150 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó 6 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó 2 trường hợp là người Trung Quốc và 4 trường hợp là người Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Các địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần cao nhất để phòng, chống dịch. Các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phòng, chống dịch, cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch để điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về dịch, chủ động phòng tránh, không hoang mang. Đến nay, dịch bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị, bởi vậy cần tuân thủ nghiêm việc phòng, nhận biết, cách ly, thực hiện nghiêm theo quy định của ngành Y tế. Sở y tế các tỉnh, thành phố quản lý các hiệu thuốc, quầy thuốc, nếu phát hiện không niêm yết giá, tăng giá bán khẩu trang sẽ rút ngay giấy phép kinh doanh. Cán bộ, nhân viên toàn ngành Y tế nỗ lực vượt khó, tích cực vào cuộc phòng, chống dịch. Ngành Y tế phải công khai, minh bạch tất cả các trường hợp để nhân dân nắm rõ thực trạng phòng, chống dịch. Từ việc tập trung phòng, chống dịch dần dần củng cố thói quen, phương thức phòng, chống dịch cho từ người dân đến cán bộ, nhân viên các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

\* UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức học tập bồi dưỡng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, sáng ngày 2/2, Trường Mầm non Sơn Ca - Tiến Phong (thành phố Thái Bình) đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh.

Trường Mầm non Sơn Ca -

Tiến Phong có gần 1.100 học sinh, với 26 nhóm lớp. Những ngày qua, nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên những thông tin liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sau đó, các giáo viên đã phổ biến tới học sinh và phụ huynh. Học sinh được nhắc nhở phải rửa tay sạch trước khi ăn. Ban giám hiệu đặc biệt chú ý đến an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, bảo đảm cơ sở của nhà trường sạch thoáng, phòng dịch.

### Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

## TRỌN NIỀM TIN VỚI ĐẢNG

(*Tiếp theo trang 1*)

*sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.*

*Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi người dân Việt Nam tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; đồng thời, khắc ghi và phát huy cao độ giá trị những bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi, cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ, tập trung thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.*

*90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tổ thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc ta. Hòa trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, Thái Bình đã long trọng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, tuyên dương 90 tổ chức đảng và 90 đảng viên tiêu biểu. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất mừng ngày thành lập Đảng và dâng lên Bác Hồ kính yêu. Một mùa xuân mới đã đến, hơi thở của mùa xuân đã lan tỏa khắp các nẻo đường của quê hương với những nhịp điệu vui tươi, tin tưởng, ấm nồng, quyết ý Đảng với lòng dân, tạo đà để Thái Bình vững tin bước tiếp chặng đường mới.*

*Trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thái Bình càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong.*

## QUYNH PHỤ...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trở thành huyện nông thôn mới năm 2019.

Tại hội nghị, huyện đã trao các danh hiệu thi đua cho 71 tập thể, 51 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

## XÉT CHỌN KỊCH BẢN...

(*Tiếp theo trang 1*)

tỉnh Thái Bình năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản: Trong thời lượng chương trình nghệ thuật 40 phút, nội dung chương trình nêu bật truyền thống của mảnh đất và con người Thái Bình qua hàng nghìn năm lịch sử, những giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; những tiềm năng và triển vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chương trình nghệ thuật đặc biệt cần được lồng ghép đa dạng các loại hình nghệ thuật biểu diễn như giao hưởng, dân ca, chèo, hợp xướng, múa đương đại... Riêng phần thiết kế sân khấu phải bảo đảm phù hợp để tổ chức hai sự kiện diễn ra liên nhau: Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân (từ 14 giờ ngày 21/3/2020) và lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (từ 19 giờ ngày 21/3/2020). Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình khoảng 5 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Hiện tại có 4 đơn vị đã từng tham gia nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia đăng ký tham gia xét chọn kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành viên Hội đồng nghệ thuật đã phân tích năng lực cũng như những điểm mạnh, hạn chế trong kịch bản của từng đơn vị tham gia xét chọn. Sau quá trình thảo luận, cần nhắc và tiến hành bỏ phiếu. Hội đồng nghệ thuật đã chọn hai đơn vị có kịch bản chương trình nghệ thuật và ma-két sân khấu tốt nhất.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả xét chọn của Hội đồng nghệ thuật. Sau khi Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã quyết định đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật, cần nhanh chóng chuẩn bị các bước tiếp theo để đáp ứng kịp thời tiến độ công việc đề ra.

## BÀN GIAO...

(*Tiếp theo trang 1*)

và ngành Y tế. Trong những ngày tới, số lượng khẩu trang sẽ được phát miễn phí tới giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương, công nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP. Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty đã sản xuất được số lượng lớn khẩu trang để bàn giao miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng chí yêu cầu toàn ngành không chủ quan, lơ là nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong diễn biến của dịch bệnh; đồng thời, đề nghị các nhà trường tăng cường vệ sinh trường học, đặc biệt là những trường tổ chức nuôi ăn bán trú; khi học sinh, giáo viên, nhân viên có biểu hiện sốt, ho thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám. Đối với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Công ty khẩn trương bàn giao khẩu trang cho Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời trao khẩu trang đến học sinh và giáo viên, góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

● Tổng biên tập: **HÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THUẬN - HÀNG VĂN QUYẾT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG